

NAM 2567/066

29 พฤษภาคม 2567

**เรื่อง** การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักการในการร่วมลงทุนกับบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (“VMH”) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งบริษัทฯ มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมไว้เป็นความลับในระหว่างการเจรจาสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที เมื่อรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงของธุรกรรม การลงทุนมีความชัดเจนแน่นอน จึงขอแจ้งรายละเอียดของบริษัทร่วมทุน ดังต่อไปนี้

<b>ชื่อบริษัทร่วมทุน</b>	บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อให้บริการงานสนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์, การบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ และการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 50 ล้านบาท (โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ล้านบาท)
<b>โครงสร้างการถือหุ้น</b>	NAM ถือหุ้นร้อยละ 60 VMH ถือหุ้นร้อยละ 40
<b>โครงสร้างกรรมการ</b>	ตัวแทนจาก NAM 2 คน ตัวแทนจาก VMH 1 คน
<b>วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน</b>	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567
<b>แหล่งเงินทุนที่ใช้</b>	เงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือน มีขนาดรายการต่ำกว่า

ร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)